



รับทราบกระจำงฟ้า

www.chandra.ac.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

“...ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำค่าที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอุทิศโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐



วจก. โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ น.ศ. “วันวิทยากรจัดการ” ปี’๕๙

คณะวิทยากรจัดการ จัดกิจกรรมวันวิทยากรจัดการ “วจก. (อวด) ดี” นำไอเดียสร้างสรรค์ของนักศึกษา เผยแพร่ผ่านความรู้ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมสู่การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้จริงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ต้นตีสันติสม คณบดีคณะวิทยากรจัดการ กล่าวว่า วันวิทยากรจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ของคณะวิทยากรจัดการ เป็นการรวมตัวกันของแต่ละสาขาวิชาให้มีส่วนร่วมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ในเชิงวิชาการและเชิงทางด้านบริการชุมชน รวมไปถึงการแสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักศึกษา

“การจัดกิจกรรม วจก. (อวด) ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ความรู้ด้านนิทรรศการแสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการและผลงานของนักศึกษา และ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” คณบดีฯ กล่าว

คณบดีฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ของนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งด้านกิจกรรม และด้านวิชาการแสดงศักยภาพของตนเอง นอกเหนือจากสิ่งที่ศึกษาในห้องเรียนนำมาสู่การสร้างนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการออกนิทรรศการแสดงผลงานต่าง ๆ ของเหล่านักศึกษา ทั้ง ๙ สาขาวิชา

มีชมุชมแสดงวัฒนธรรมของไทยทั้ง ๔ ภาค การจำหน่ายสินค้าและอาหาร “ธุรกิจจำลอง” งานนิทรรศการของชมรมต่าง ๆ นิทรรศการ “ยาใหญ่” การประกวดนำเสนออาหารกับความหลากหลาย

หลายทางวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การฝึกปฏิบัติอาชีพเสริม ๖ อาชีพ เช่น แกะสลักจากวัสดุธรรมชาติ ถักโครเชต์ กล้องเอนกประสงค์

นอกจากการออกบูธนิทรรศการ ยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น นักศึกษาดีเด่น (๙ สาขาวิชา) นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้คณะ ศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งการสัมมนาเครือข่ายวิจัย “ageing society Business” การใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ และการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจผู้สูงอายุ “ageing society start up”” คณบดีฯ กล่าว

ผศ.ดร.สุภาพร กล่าวต่ออีกว่า “วจก. (อวด) ดี” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยากร ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมงานก็จะได้เห็นถึงความสามารถในการนำเสนอผลงานด้านความคิดทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมของเหล่านักศึกษา

เกษตรฯ ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน แนะเทคนิคการปลูกผักในเมือง

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ ผักพื้นที่น้อยใช้สอยวัสดุไซเคิล ให้แก่ผู้สนใจการปลูกผักสวนครัว เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษในชุมชนเมืองให้ถูกต้องและเหมาะสม

อาจารย์จิตทยา จารุจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนเขตจตุจักร และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืช ซึ่งทางเราก็ได้ผลสรุปว่า เขาต้องการทราบถึงเทคนิค วิธีการปลูกผักในบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด หรือที่เรียกกันว่าการปลูกผักสวนครัว ทางคณะเกษตรฯ จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการปลูกผักสวนครัวในชุมชนเมืองหรือที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสมและถูกต้อง

“สำหรับการอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักสวนครัวว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะและสรรพคุณของผักชนิดต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร รวมถึงแนะนำเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองข้าม ทั้งวิธีการรดน้ำ เทคนิคการเลือกวัสดุ และดินที่เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด เพื่อนำไปใช้ในการปลูกผักสวนครัวให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ” อาจารย์จิตทยา กล่าว

อาจารย์จิตทยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมี การสาธิตวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน หรือ ต้นอ่อนทานตะวันงอก การปลูกกุยช่ายขาว และวิธีเจาะรูภาชนะที่ใช้ระบายน้ำหรือระบบน้ำหยด เช่น ขวดน้ำพลาสติก ถัง กะละมัง เป็นต้น ส่วน

ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มให้ลงมือปลูกผักลองเจาะรูภาชนะ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง และสามารถปลูกผักสวนครัวที่บ้านไว้รับประทานเองได้



วิทยากร ปกป้องนักศึกษาแนะความรู้ “รับมือภัยแล้ง” ...จ.ชัยนาท



BOOK in my mind

“

ไม่ว่าเราจะเลือกอ่านหนังสืออะไร มีสาระ: ไม่มีสาระ: หรือตามสไตล์ของแต่ละคน หนังสือทุกประเภทก็ช่วยให้เราได้ความรู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ: เป็นด้านวิชาการ ความรู้รอบตัวใหม่ ๆ

”

ในสัปดาห์นี้ Book in my mind จะพามาพูดคุยกับ นางสาวศศิประภา สิทธิชัย หรือ เมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แผนกวารสารศาสตร์ และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สวน้อยมากความสามารถ และยังเป็นเจ้าของรางวัลชมเชยประเภทข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมน้อยรุ่นที่ ๑๘ ของสมาคมนักศึกษา นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

วันนี้เมย์จะมาเล่าถึงหนังสือที่เธอชอบอ่านว่า “ปกติแล้วเมย์เป็นคนชอบอ่านหนังสือ

หลายประเภทค่ะ ทั้งวรรณคดี นิทาน แล้วก็หนังสือนิยายสารทั่วไป แต่ถ้าถามถึงเล่มโปรดตอนนี้ก็ต้องเป็นเล่มนี้เลยละ “เวตาลบัญญัติ” หรือนิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง

หนังสือเวตาลบัญญัติ เป็นพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ได้เล่าถึงนิทาน ๒๕ เรื่อง แต่ละเรื่องราวนั้นทำให้ชวนติดตาม มีการตั้งคำถาม ตอบคำถามของการสนทนาระหว่างเวตาลและพระราชามีอยู่ในเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาภายในเล่มเป็นวรรณกรรมสันสกฤตโบราณที่เรียบเรียงเป็นร้อยกรอง” น้องเมย์เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาภายในเล่ม แล้วเล่าต่อว่า

“ด้วยความที่นิทานเวตาลเป็นหนังสือที่ใช้ภาษาซับซ้อนในการนำเสนอเนื้อเรื่อง เพราะเป็นบทร้อยกรอง ทำให้เราต้องใช้สมาธิแปลความหมายของภาษาในการอ่าน ซึ่งพอเราจดจ่อกับเรื่องราวที่อ่านแล้ว ก็จะช่วยให้เกิดสมาธิมากขึ้น ส่งผลทำให้เรามีสมาธิในการเรียนและการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย” น้องเมย์เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เธอได้รับจากการหนังสือเล่มโปรด แล้วยังเล่าถึงเทคนิคการเลือกหนังสือของเธอต่ออีกว่า

“ส่วนเรื่องเทคนิคการเลือกหนังสือ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ เลือกดูเรื่องย่อที่อยู่ด้านหลัง

ของปกหนังสือเป็นอันดับแรกเลย เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้ถึงเนื้อหาบางส่วนภายในเล่มได้ค่ะ ว่าหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจที่จะนำมาอ่านหรือเปล่า”

“สำหรับการอ่านเมย์คิดว่า ไม่ว่าเราจะเลือกอ่านหนังสืออะไร มีสาระ: ไม่มีสาระ: หรือตามสไตล์ของแต่ละคน หนังสือทุกประเภทก็ช่วยให้เราได้ความรู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ: เป็นด้านวิชาการ ความรู้รอบตัวใหม่ ๆ เพราะเนื้อหาของหนังสือบางเล่มถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้เขียน ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

นอกจากความรู้ที่ได้แล้วยังทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน มีความสุข แถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างสมาธิที่จะเป็นบ่อเกิดของปัญญาให้เราได้ด้วยค่ะ” น้องเมย์เล่าถึง

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ และน้องเมย์ยังได้ฝากถึงเพื่อน ๆ ที่กำลังหาหนังสือสักเล่มมาอ่าน

“เมื่อเพื่อน ๆ มีเวลาว่าง อยากให้ลองหาหนังสือที่ตนเองสนใจ หรือหนังสืออะไรก็ได้มาอ่านกันดู แล้วจะรู้ว่าความสุขมีอยู่รอบตัวเราค่ะ” น้องเมย์เล่าทิ้งท้าย



He&She said

เมื่อ... ภัยใกล้ตัว!!!

จากกระแสข่าวการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมา ทั้งก่อเหตุทะเลาะวิวาท และชิงทรัพย์ โดยสาเหตุล้วนเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ ขาดสติ ซึ่งบางเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวใครหลายคน เราลองมาฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ จันทรเกษมดีกว่าว่า มีวิธีป้องกันถึงภัยอันตรายเหล่านี้ยังบ้าง



นายสุทธธาพิทย์ สิงห์ทองห้าว (เติ้ล)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ไม่ออกไปข้างนอกบ้านยามวิกาลครับ ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องออกไปทำธุระจริง ๆ จะชวนคนในบ้านไปเป็นเพื่อน และพยายามใช้เส้นทางที่ไม่เปลี่ยวหรือพลอดคน อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ ควรจะเป็นคนหูไวตาไว สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่า เป็นวิธีป้องกันอันตรายง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับ



นางสาวณัฐมน หงส์เต็ม (นัท)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

เวลาที่เจอปัญหาหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท เราต้องตั้งสติเป็นอันดับแรก ระวังอารมณ์ไม่ให้โกรธ และพูดคุยกันด้วยเหตุผล ก่อนที่จะทำอะไร ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะการทะเลาะวิวาทเป็นที่มาของความสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สินค่ะ



ก้าวข้าม ช่วงเวลาวิกฤติ

ข้อมูลจาก : <http://www.kroobannok.com/>

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันธมนนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาเรื่องการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” Kick off ออกไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนรัฐนาวา การศึกษาไทยให้ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันใน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกด้วย นโยบายสั้นๆ ว่า “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว เข้าถึงภายใน รั้วโรงเรียน เข้าใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด ตั้งแต่มีนโยบายปฏิรูปการศึกษามาในรอบ



“เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๕๙”

๒๐ ปี นโยบายนี้หากมีการขับเคลื่อนจัดการที่ดีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน พลังแรงสันสะเทือนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เหมือนแผ่นดินไหวเล็ก ๆ แต่มีพลังอำนาจขับเคลื่อนสูง สันสะเทือนไปถึง สถานศึกษาชั้นพื้นฐานทั่วประเทศ เพราะ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของนักเรียน ของครู และผู้ปกครอง เป็นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร พลังอำนาจคลื่นสันสะเทือน จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ตามมา และจะมีอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) ตามมาอีกหลายครั้ง จะเกิดปฏิกิริยาโต้กลับ (Reaction) จากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสังคม เพราะ นโยบายนี้เป็น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปถึงโครงสร้าง หลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน และการวัดผล การเรียน

ผลกระทบจากนโยบายนี้คือสไตล์การสอน ของครูจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับ ธรรมชาติของรายวิชา เด็กลดเวลานั่งเรียนใน ห้องลง ครูลดเวลาบรรยายบรรยาย (Lecture) หน้าชั้นตลอดวันลง “กิจกรรมการเพิ่ม เวลาเรียนรู้” จะเป็นแรงขับให้ทุกสถาบันการศึกษา แสวงหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและ ทรัพยากรขององค์กรตน การเปลี่ยนแปลงจะ ยังไม่หยุดนิ่งจนกว่าพลังอำนาจของนโยบายจะ นิ่ง เมื่อพลังแรงขับเคลื่อนสงบลงก็จะตกผลึก

กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรที่จะเกิดขึ้น ในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือฟินแลนด์ เขา จะจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สัมผัสกับโลกเสมือนจริง ได้เรียนรู้จากกิจกรรมกระทำ เริ่มจากกิจกรรม การฝึกนิสัย กิริยามารยาท การสร้างคามมีระเบียบ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมี น้ำใจนักกีฬา ผ่านกิจกรรมชั้นเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อการรักษา ความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม คณะสันทนาการ ฯลฯ

ในกิจกรรมชมรมนักเรียนที่เขาจัดจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ประเภทที่ ๑ เป็นกิจกรรมชุมนุมที่ใช้กำลัง เช่น ชุมนุมกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทนนิส ฯลฯ ดนตรี ศิลปะ และประเภทที่ ๒ ชุมนุมเชิงวิชาการ เช่น ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมบรรณารักษ์ ชุมนุม เกษตรกร ฯลฯ และกิจกรรมฝึกประสบการณ์ เช่น กิจกรรมออกฝึกงานหรือออกฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จะมีการออกไปสัมผัสกับสถาน ประกอบการจริง ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ ต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อ เด็กที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.๒ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีพลังมาก เริ่มแสวงหาประสบการณ์ อยากรู้อยากเห็นอยากเป็น เป็นวัยที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที หากทางโรงเรียนไม่จัดให้ เด็กจะ ก้าวร้าว ก่อวุ่น เกร สร้างปัญหาให้แก่โรงเรียน

ในประเทศไทยเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นจะถูกโรงเรียนละเลยไม่ให้ความสนใจ เพราะ ทุกโรงเรียนต่างหันไปสนใจเด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกโรงเรียนต่างผลักดันให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายไปสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ดีให้ได้ เด็ก มัธยมศึกษาตอนต้นจึงถูกปล่อยทิ้ง ต่างจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ปรัชญาการันต์ จากคลื่นกระแสพลังผลักดันลูกแรกที่จะเกิดกับครู นักเรียน ผู้ปกครองคือ อากาศแตกตื่น ตระหนกโกลาหล (Chaos) ต่อต้าน หรือแรงผืนแรงขึ้นต่อนโยบาย จนกว่าพลังอำนาจ ของแรงสันสะเทือนของนโยบายจะหยุดนิ่ง หลังจากนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบ ปรับตัว ลงได้ สิ่งใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นหรือจะอุบัติขึ้น ความเปลี่ยนแปลงจะตามมา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูทุกคนต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) คำกล่าวอ้างที่ว่า “เพิ่มเวลามัวให้เด็ก เพิ่มภาระให้ครู เพิ่มเวลาเล่นให้เด็ก” หรือสารพัดข้ออ้างเพื่อป้องกันตนเอง (Self defense) หรือ กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanic) ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และต้องสนองนโยบาย ให้ได้ รับมือกับอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) ที่จะตามมาอีกหลายลูกให้ทัน

ติดตามการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ๒๕๕๙ ตอนจบได้ในฉบับต่อไปค่ะ



| suwa

ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยแล้งนอกฤดูกาล ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวนาปีซึ่งมีฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด ปัจจัยเสี่ยงที่ควรจับตามอง คือ ถ้าหากฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีความเสี่ยงที่การขยายตัวของเศรษฐกิจที่จะปรับลดลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ตระหนักการช่วยเหลือชุมชนด้วยการบริการวิชาการจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงกลางปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในช่วงโอกาสในการประเทศไทยปิดประตูการค้าระหว่างอาเซียนอย่างเต็มตัว

ทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้า ขอหยิบยกประเด็นดี ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร



วิทยาการ นำนักศึกษาเนาะความรู้

“รับมือภัยแล้ง” ...จ.ชัยนาท

เกษม เข้าไปมอบความรู้ และการจัดตั้งนิทรรศการ และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนชาวชัยนาท กับโครงการ “เกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง ร่วมแรงใจสู้อาเซียน” ในวันที่ ๒ - ๓ มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ดร.กนกรัตน์ ยศโกร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิตเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เล่าว่า สาขาวิชานิตเทศศาสตร์ จะจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลัก คือวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเน้นวิชาที่จะสอนในเรื่องของจิตอาสา การช่วยเหลือสังคม และการใช้แนวความคิด

สื่อสารเพื่อที่จะไปพัฒนา ในทุก ๆ ปีทางสาขาวิชา ก็จะให้นักศึกษาได้คิดทำโครงการขึ้นมา แต่ในปีนี้มีภาวะภัยแล้งจึงจัดโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง

“จุดประสงค์หลัก ๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้กับชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ที่จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ในช่วงภัยแล้งให้นำไปขายในประเทศเพื่อนบ้านได้และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับชุมชน รวมไปถึงการฝึกนักศึกษาให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม” ดร.กนกรัตน์ เล่าถึงจุดประสงค์ในการ

จัดกิจกรรมครั้งนี้ “นอกจากนี้นักศึกษาจะดำเนินการเองทั้งหมดโดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ จากการลงพื้นที่ที่ได้นำผลสำรวจความต้องการของชาวบ้านในชุมชน และปัญหาที่ได้อุป มาวางแผนจัดงาน โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการและการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่วนกิจกรรมบนเวที และส่วนการจำหน่ายสินค้าชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งาน ผ่านทั้งสื่อป้ายโฆษณา ไปสเตอร์ หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง และสื่อมวลชนท้องถิ่น การที่ให้นักศึกษาลงมือทำเองทั้งหมดนั้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษา ก่อน

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตรีพัฒน์กิจ กองบรรณาธิการ : พงศวิทย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กักราวพ นิกรดิถินชาติ, ชุติกร พงษ์สิบลีแปด, ณัฏฐา แสงสาคร, suwa เฉลียวจิตต์วิช



การที่ให้นักศึกษาลงมือทำเองทั้งหมดนั้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษา ก่อนออกจากร่วมหาวิทยาลัย ไปสู่การทำงานที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งหมดนี้ ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน และเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แท้จริงอีกด้วย

ออกจากร่วมหาวิทยาลัยไปสู่งานที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งหมดนี้ ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน และเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แท้จริงอีกด้วย” ดร.กนกรัตน์ เล่า “อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่จะบูรณาการนำความรู้มาสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในช่วงภาวะภัยแล้งที่จะเข้ามาถึงในปี ๒๕๕๙ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการนำผลิตภัณฑ์เข้า SME นำไปจำหน่ายให้แก่ประเทศในอาเซียน ซึ่งจริง ๆ ประเทศเพื่อนบ้านก็มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จึงเป็นโจทย์ที่ยากมาก แต่ก็ไม่ยากสำหรับเรื่องของหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา ที่จะทำให้นักศึกษายอมรับในเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาที่ต่างจากวัฒนธรรมบ้านเรา ซึ่งเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลในเรื่องของ SME ไปสู่อาเซียนด้วย” ดร.กนกรัตน์ เล่าการขับเคลื่อนไปยังอาเซียน

ด้านของนางสาวพรชชล มโนชญ์สิริพงศ์ หรือน้องแสดมณี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรกรไทยสู่ภัยแล้ง ร่วมแรงใจสู่อาเซียนว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้รู้จักชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นมากขึ้น ได้รู้ความต้องการจริง ๆ ของชาวบ้านว่าต้องการอะไร เพราะว่าตอนที่ได้ไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนก็ได้พบถึงปัญหาทางราชการที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และในส่วนผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนบางอย่างคืออยู่แล้วพร้อมจำหน่ายแต่ติดที่ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดรายได้ที่จะเข้าชุมชนก็ไม่ค่อยมีมากนักและยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดชกเท่าไร” ตนเองจึงลองกลับมาคุยกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มถึงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มชาวบ้านได้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น ในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย” นางสาวพรชชล เล่าถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวถึงกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ว่า

ภายในกิจกรรมก็จะมีการอบรมการปลูกผักในที่จำกัด การปลูกผักระบบน้ำหยด การผลิตเชื้อราเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช การสาธิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น การให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การบริการฝังเข็ม จัดกระดูก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการออกบูธของเหล่านักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีทำให้ความรู้กับน้อง ๆ และชาวบ้านเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยได้รับรู้ถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนชกเท่าไร มากแต่กิจกรรมครั้งนี้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมถึงอาเซียน คิดว่ากิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อน้อง ๆ ชาวบ้าน รวมไปถึงตัวนักศึกษาเองที่ได้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าอาเซียนมากยิ่งขึ้น “เป็นโอกาสดีมาก ๆ คณะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชุมชนอาจจะช่วยเหลือได้ไม่มาก แต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำในสิ่งที่ได้ศึกษา มา ก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ชาวบ้านให้มองเห็นถึงอาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่เท่ากับอาชีพหลักคือการทำนา ในช่วงที่ต้องพักพื้นนา” นางสาวพรชชล เล่าถึงทำ

Com-SCI DAY 2016

ติดอาวุธไอทีน.ศ. รับมือรู้เท่าทันโลก

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสริมเชี่ยวชาญด้านวิชาการให้นักศึกษา เรียนรู้ IOT และพร้อมรับมือ รู้เท่าทันภัยคุกคามจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาผ่านการสัมมนา ในงาน Com-SCI Day 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิรินทร์ ไชยสิทธิพร ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้อด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเรียนรู้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องเปิดกว้างด้านความคิด การรับรู้สิ่งใหม่ ๆ การสัมมนาจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญที่ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า หาความรู้ และมาหาประสบการณ์จากเวทีนี้ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดงาน Com-SCI Day 2016

“สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ สาขาวิชานำเสนอด้านวิชาการเป็นหลัก จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง “IOT (Internet of thing) และแนวโน้มภัยคุกคาม แนวปฏิบัติและเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในยุคไอทีขึ้น

เพราะเรื่องของ Internet of thing หรือ

อินเทอร์เน็ตรับสรรพสิ่ง จะเข้ามามีบทบาทและใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นในอนาคต ไม่เพียงแต่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แต่จะส่งต่อไปยังเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย สามารถสั่งการด้วยตนเองได้

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนอกจากจะเกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นเหมือนภัยคุกคามที่ใกล้เราขึ้นอีกด้วย เพราะข้อมูลส่วนตัวเราก็จะถูกบันทึกผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ทุกคนควรรู้ถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้และรู้ถึงภัยเงียบที่จะแฝงมาด้วย” ผศ.รวิรินทร์ กล่าว

ประธานสาขาฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การระดมความคิด ค้นคว้าหาข้อมูล การกำหนดหัวข้อ ประสานงานและจัดกิจกรรมทั้งภาควิชาการ และนันทนาการต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดูแล

“การที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานเองนั้น จะทำให้เขาเรียนรู้กระบวนการทำงานจริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาผู้จัดงานจะนำประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้เมื่อเข้า

สู่วิชาชีพของตนเอง” ประธานสาขาฯ กล่าว
ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจร่วมงานและการสัมมนาครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

เกษตรฯ ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
ต่อจากหน้า ๑

“การจัดอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากจะเสริมสร้างความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ หรือเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีการปลูกผักสวนครัวที่ถูกต้องและเหมาะสม แล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมยามว่างให้ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย” อาจารย์จิตระยา กล่าว

อาจารย์จิตระยา กล่าวต่ออีกว่า ขอเชิญผู้สนใจอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคมนี้ ณ คณะเกษตรและชีวภาพ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

“สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๖๐๐๑

ทั้งนี้เปิดรับจำนวนจำกัด บุคคลภายนอก ๓๐ คน นักศึกษา ๑๕ คน และจะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว” อาจารย์จิตระยา กล่าว

“ไขนผู้หญิงฉันทระเกษม” ประจำปี ๒๕๕๙

บันทึกเทพรายการ “open eye by มาตามั่น” ช่อ่งเนชั่นทีวี



ณ ช่อ่งเนชั่นทีวี
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

“งามวิถึ ณ วังวิทย์ ๒๕๕๙”

ณ อาคารวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา



“พิธีมอบวุฒิบัตร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมจันทรประภัสสร ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา





มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CHANDRAKASEM
RAJABHAT
UNIVERSITY

นักการอาหาร ออกแบบระบบ กราฟฟิก นักกีฬา แปลภาษา
นักดนตรี นักแปล นักบัญชี นักประ
นักออกแบบกราฟิก นักจิตวิทยา นักตัดต่อ นัก
นักการตลาด นักเขียน นักวิจัย นัก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

เลือกในสิ่งที่ "ชอบ" เป็นในสิ่งที่ "ใช่"



สมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.chandra.ac.th

f งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม

โทร. 02 942 6900 - 99, 02 942 6800

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทรเกษม